

Tiếp nhận hiện vật, bộ sưu tầm báo chí

18:09 12/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 12/09, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật của GS,TS Shunsuke MuraKami. Đây là cuốn sổ tập hợp các bài báo trích từ nhật báo Asahi Shimbun về sự kiện 30/04/1975 của nhân dân Việt Nam mà Giáo sư Murakami đã dày công sưu tầm và gìn giữ suốt gần 50 năm qua.



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện _ Ảnh: Khánh Dương

GS,TS Shunsuke Murakami là Giáo sư danh dự thuộc Đại học Senshu, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội, Đại học Senshu (Nhật Bản). Ông đến Việt Nam lần đầu tiên năm 1997 khi còn là nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội thuộc Đại học Senshu. Thừa thiếu niên, những hình ảnh mà báo chí Nhật Bản đưa tin về chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đã để lại cho Giáo sư Murakami nhiều cảm xúc mãnh liệt. Khi trở thành sinh viên Đại học trong giai đoạn cuộc chiến ở Việt Nam vẫn đang diễn ra khốc liệt, ông đã từng tham gia phong trào sinh viên phản chiến nhằm kêu gọi nền hòa bình, độc lập cho Việt Nam, tiếp tục duy trì mối quan tâm đặc biệt đối với các diễn biến chiến tranh ở Việt Nam. Đặc biệt, các tin tức thời sự về sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30/4/1975, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với Giáo sư. Ông bày tỏ:

“Tôi rất kính trọng sự kiên nhẫn và kỷ luật của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến nhiều gian khổ và mất mát đó”.



GS,TS Shunsuke Murakami, Giáo sư danh dự thuộc Đại học Senshu, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội, Đại học Senshu phát biểu _ Ảnh: Khánh Dương

Tất cả các bài viết trong số sưu tập báo chí mà Giáo sư Murakami trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam đều là các bài báo đăng trên nhật báo Asahi Shimbun tờ báo thể hiện sự ủng hộ và dành nhiều thiện chí với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Một số hình ảnh tham quan trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam và lễ tiếp nhận sưu tập báo chí Nhật Bản.





Khánh Dương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/le-tiep-nhan-hien-vat-bo-suu-tam-bao-chi-cua-gsts-shunsuke-murakami-danh-cho-bao-tang-bao-chi-viet-nam>